

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ และได้ประกาศให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเป็นผู้ครองตำแหน่งอยู่ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนผลงาน/ ผู้ร่วมดำเนินการ
นางสาวปิยนุช ปาละศักดิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๒) กลุ่มงานติดตาม และประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๒) กลุ่มงานติดตาม และประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์ผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ผังทะเลอันดามัน (กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต ตรัง สตูล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน “การพัฒนากระบวนการติดตามและ ประเมินผลข้อสั่งการในการประชุม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ในระบบ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ กระทรวงยุติธรรม (Performance Monitoring System : PMS)”	สัดส่วน : ๘๕% นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิน ๕% นางสาววรรณมา สุภาพบุล ๑๐%

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานจัดทำผลงานตามที่ได้เสนอเค้าโครงเรื่อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานมายังกลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล และหากท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วง สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และหากพบข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้น เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วง จะถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิگانต์ เย็นเยือก)

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศศิگانต์ คัด/ทาน